

"HABEMUS PAPAM"

Chúng ta có Tân Giáo Hoàng LEO XIV

Khói trắng đã bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sixtine lúc chiều 18g08 ngày thứ năm, 08.5.2025 sau 4 cuộc bỏ phiếu. Tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn rã. Giáo dân hiện diện reo hò, mọi người hối hả tiến về công trường Thánh Phêrô để hòa mình vào sự vui mừng với Đấng kế vị thứ 267 của Thánh Cả Phêrô. Tất cả hân hoan, hạnh phúc, cầu nguyện, hò reo, cổ vũ và cuối cùng hồi hộp trong giây lát sẽ được biết và nhìn thấy Đức Tân Giáo Hoàng. Vatican cho biết trên 100.000 người hiện diện và đoàn người đứng chờ tại đó đã phải kéo dài ra xa khỏi ngoài quảng trường.



Thật lạ lùng, chúng ta đang sống trong một thời đại chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng nhấp chuột một cái trên máy là mọi sự kiện bất kỳ ở ngõ ngách nào trên thế giới sẽ hiện ra tỏ tường, tuy vậy Tòa Thánh Vatican vẫn lựa chọn gìn giữ cách truyền thống trăm năm về cách thông báo về Tân Giáo Hoàng bằng ống khói. "Từ thời cổ đại, con người đã xem khói bay lên, từ các

lễ tế động vật và ngũ cốc trong Kinh Thánh hoặc từ việc đốt hương, như một hình thức giao tiếp giữa con người với thần thánh", một vị giáo sư thần học người Anh diễn giải. Hơn thế nữa, ngoài số người tham dự trực tiếp đông đảo còn có thể tính thêm hàng triệu triệu người trên toàn thế giới dõi theo từng ngày qua các phương tiện truyền thông. Vatican cũng cho biết thêm hơn 7.500 ký giả, nhà báo, radio, đài truyền hình đã ghi danh tham gia để truyền thông đưa tin về sự kiện trọng đại này - dĩ nhiên, trước tiên mọi người chỉ có thể nhìn và nói về cái "ống khói" trên nóc nhà nguyện Sixtine và với vài con hải âu trắng bay đậu trên đó. Khi "làn khói trắng" bay cao vào chiều 08.5.2025 đã làm mọi người vỡ ào trong vui mừng và hạnh phúc. Tín hiệu Habemus Papam đã rõ ràng và cuối cùng là sự đợi chờ của cả thế giới được nhìn thấy Giáo Hoàng thứ 267.

Cuối cùng, vành màn hình đỏ trên ban công của Đền Thờ Thánh Phêrô được vén ra và Đức Hồng Y niên trưởng Dominique Mamberti tiến ra trước microphon lúc 19g13 rồi long trọng tuyên bố với thành Rôma và toàn thế giới bằng công thức tiếng Latin nổi tiếng mà Vatican thường dùng để thông báo về tên gọi và danh hiệu Giáo Hoàng của người kế vị mới của Thánh Phêrô:

"Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV."

"Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao: chúng ta vừa có một vị Giáo Hoàng! Vị lãnh đạo đáng kính và có uy tín nhất, Đức Robert Francis, là Hồng Y Prevost của Giáo hội Rôma thánh thiện, ngài đã lấy danh hiệu Leo XIV."

Mọi người hạnh phúc reo hò "Viva il Papa! Viva il Papa!" và hồi hộp nhìn lên cao.

Chỉ vài phút giây sau đó Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện với phẩm phục trắng, mũ trắng, áo choàng đỏ và đeo giây thánh - tiến ra phía trước đưa tay chào đón tín hữu và toàn thể giới lúc 19g23. Quảng trường reo hò danh hiệu "Leone, Leone!" Tiếng vỗ tay không ngừng là biểu lộ niềm vui vô tận của tín hữu.

Câu đầu tiên ĐGH Leo XIV dùng bằng tiếng Ý: "La pace sia con tutti voi!" - "Bình an ở cùng tất cả anh chị em!". Tiếp theo: "Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng Chấn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên của Thiên Chúa. Tôi cũng mong muốn lời chào bình an này đến với trái tim ACE, đến với gia đình ACE, đến với tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu, đến với mọi dân tộc, đến toàn thể trái đất. Chúc anh chị em bình an!" ĐGH Leo XIV nhấn mạnh về sự bình an trong lời chào đầu tiên của mình như thế.

Ngài cũng nhắc đến người tiền nhiệm, cố Giáo hoàng Phanxicô với thông điệp bình an đến toàn thể giới. Tân Giáo hoàng mong muốn cùng mọi người làm thành chiếc cầu nối cho sự hòa bình của thế giới. ĐGH Leo XIV dùng các từ khóa đặc biệt như "hiệp hành", "cùng mở ra đối thoại" trong thông điệp đầu tiên của mình.

ĐGH Leo XIV cũng cảm ơn các Hồng Y đã bầu chọn ngài vào vị trí Giáo hoàng. Ngài kêu gọi Giáo hội Công giáo trở thành một giáo hội "hiệp nhất, luôn tiến về phía trước và luôn tìm kiếm hòa bình và cảm thông với những người đau khổ".

Đức Giáo hoàng Leo XIV đã phác thảo tầm nhìn của mình về Giáo hội Công giáo: "Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để trở thành một Giáo Hội truyền giáo. Một Giáo Hội xây dựng những cây cầu nối và hướng đến đối thoại".

Trong giây phút quan trọng này, ĐGH Leo XIV đã nhớ về cội nguồn, nhớ đến giáo dân bên Peru vì ngài là vị chủ chăn ở đó, ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Và nếu anh chị em cho phép tôi nói một lời, tôi xin gửi lời chào đến mọi người và đặc biệt là Giáo phận Chiclayo thân yêu của tôi ở Peru, nơi những người dân trung thành đã đồng hành cùng Đức Giám Mục của họ, đã chia sẻ đức tin và họ cố gắng rất nhiều để tiếp tục là Giáo Hội, và họ trung thành với Chúa Giêsu Kitô." Nhiều người bản xứ hiện diện nghe được ngôn ngữ mẹ đẻ này đã nhỏ lệ vì vui mừng hạnh phúc.

Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, ĐGH Leo XIV tỏ cho mọi người thấy tấm lòng rất yêu mến Mẹ Maria của ngài và thiết tha mời gọi: "Hôm nay là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Pompeii. Mẹ Maria luôn muốn đồng hành với chúng ta, ở gần chúng ta và giúp đỡ chúng ta bằng sự chuyển cầu và tình yêu của Mẹ. Đó là lý do tại sao tôi muốn cầu nguyện cùng ACE. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sứ mệnh mới này, cho toàn thể Giáo Hội, cho hòa bình trên thế giới và chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ chúng ta, ban cho ân sủng đặc biệt này." Ngài cất lên lời kinh Kính Mừng bằng tiếng Ý với mọi người đang hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

Kết thúc buổi tối nay bằng phép lành toàn xá "Urbi et Orbi" đầu tiên của Giáo Hoàng thứ 267 cho thành Rôma và toàn thể giới, Đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV ban cho mọi người hiện diện và qua các phương tiện truyền thông.

- Chúng ta nhớ đọc một lời cầu nguyện cho Tân Giáo Hoàng Leo XIV của chúng ta!
- Và chúng ta chờ ngày công bố Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng của ĐGH Leo XIV.

Lm. Paul Phạm Văn Tuấn